



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2568

เรื่อง	สื่อ
1. 'นฤมล'ถกทุกหน่วย แก้อันตรายน้ำเชื่อม สหพัฒน์จีกระตุ้นศก.	มติชน
2. รมว.เกษตรฯร่วมเพิ่มมูลค่าข้าว-กาแฟไทยช่วยเกษตรกร	แนวหน้า
3. 'นฤมล'ร่วมมหกรรมเกษตรฯหนุนเกษตรในระดับพื้นที่ครบวงจร	แนวหน้า
4. 'อิทธิ'มุ่งยกระดับทำเกษตรทันสมัย	แนวหน้า
5. กรมส่งเสริมฯดันแก้หนี้สหกรณ์ฯควบคู่กับส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้	แนวหน้า
6. มกอช.ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยระดับอาชีพศึกษา	เดลินิวส์
7. คอลัมน์: ข้าวสั้น: ธ.ก.ส.เผยยอดขายสลากรุดมรดกเต็ม 1.5 แสนล้าน เตรียม...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. รายงาน: องคมนตรีเปิดงานวันดินโลก ติดตามความก้าวหน้า รร.พระดาบส ...	สยามรัฐ
9. สกู๊ปพิเศษ: ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2568 'เมล็ดพันธุ์ของพระราชฯ' ที่...	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ปรับลดขั้นตอนกรม.ส่งออกข้าว	ข่าวสด
12. ปศุสัตว์มอบกรมสิทธิและไถชีวิตโค	เดลินิวส์

'นฤมล' ถกทุกหน่วย แก้อัดเงินตั้งขึ้นน้ำเชื่อม สหพัฒน์จีกระตุ้นศก.

'นายกภัตตาคาร' พวาขึ้น
ค่าแรงสวนทางยอดขายต่ำ
ด้าน 'นฤมล' เร่งแก้เงินห้ามนำเข้า
น้ำเชื่อม (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

'นฤมล'

กษ. เร่งแก้เงินห้ามนำเข้าน้ำเชื่อม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้นำเสนอความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีเงินตั้งขึ้นการนำเข้าสินค้าน้ำเชื่อมและน้ำตาลผสมลวงหน้าจากไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2567 ต่อ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รวมถึงรายงานความคิดเห็นของการแก้ปัญหา ทั้งนี้ มกอช. ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวในช่วงคาบเกี่ยวกับการประกาศระงับนำเข้าของจีน โดยได้มีหนังสือถึงสำนักงานศุลกากรแห่งประเทศจีน (General Administration of Customs of China : GACC) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเรื่องการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของจีนผ่านสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง เพื่อขอผ่อนผันการอนุญาตนำเข้าสินค้า

นางนฤมลกล่าวว่า โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม มกอช.ร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาคณะ GACC ระงับการนำเข้าน้ำเชื่อมจากไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร สปช. ปักกิ่ง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมศุลกากร การนิคมแห่งประเทศไทย ผู้แทนภาคเอกชนธุรกิจน้ำตาล เข้าประชุม และภาค

เอกชนที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเรื่องการส่งออกสินค้าไร่จากไทยที่สูงผิดปกติเนื่องมาจากการหลีกเลี่ยงภาษี และส่งผลกระทบต่อสินค้าน้ำตาลในประเทศจีน และให้ข้อมูลว่าจีนใช้มาตรการ non tariff barrier เพื่อปกป้องธุรกิจในประเทศ แต่อาจมีสินค้าที่ด้อยคุณภาพบางส่วนจากไทยที่เข้าสู่จีนโดยโรงงานผลิตบางรายสำหรับสินค้า Premix sugar ที่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เรื่องเงินระงับการนำเข้าน้ำเชื่อมจากไทย พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ร.บ.อาหารอยู่กับ ออย. ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข น้ำเชื่อมเป็นสินค้าแปรรูปกลุ่มอาหาร นอกเหนืออำนาจทางกฎหมายที่กระทรวงเกษตรฯ มี ซึ่ง มกอช. ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ และทูตเกษตรที่ปักกิ่ง ได้ร่วมให้ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อช่วยประสานการเจรจาเพื่อสนับสนุนการการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ ออย.ต่อไป

เร่งทำข้อมูลขอยกเลิกการระงับ

นสพ.ชัยวัฒน์ โยธคล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า จากกรณีเงินตั้งขึ้นการนำเข้าสินค้าน้ำเชื่อมและน้ำตาลผสมลวงหน้าจากไทยเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2567 นั้น ฝ่ายไทยโดย มกอช. ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวในช่วงคาบเกี่ยวกับการประกาศระงับนำเข้าของจีน โดยได้มีหนังสือถึง GACC ผ่านสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง (สปช.ปักกิ่ง) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 แจ้งขอผ่อนผันการอนุญาตนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้า (เรือออกจากท่า) ในวันที่ 10 ธันวาคม 2567 ซึ่งผลการพิจารณาของฝ่ายจีนอนุญาตให้นำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการตามรายชื่อที่ มกอช. เสนอไปทั้งหมด ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ 2.ผู้ประกอบการที่สินค้าผ่านกระบวนการศุลกากรเพื่อการส่งออกตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2567 แต่เรือออกจากท่าภายหลังจากวันที่ 10 ธันวาคม 2567 ส่วนนี้เป็นการขอเจรจาดูเรื่องกับฝ่ายจีนเพิ่มเติมเนื่องจาก มกอช. ได้รับทราบว่ามีผู้ประกอบการหลายรายได้รับผลกระทบจากการระงับนำเข้าอย่างกะทันหันของจีน เนื่องจากสินค้าบางส่วนที่ผ่านพิธีการศุลกากรและขนเข้าท่าเรือแล้วตั้งแต่

ก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2567 แต่ยังอยู่ระหว่างรอกำหนดเรือออกจากท่า ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 เวลา 15.30 น. สปช.ปักกิ่งได้รับแจ้งจาก GACC ว่าไม่ผ่อนผันอนุญาตนำเข้าให้สินค้าที่ออกจากไทยหลังวันที่ 10 ธันวาคม 2567 เป็นวันเริ่มบังคับใช้คำสั่งระงับนำเข้า

"ขณะนี้ มกอช.ร่วมกับ ออย.อยู่ระหว่างเร่งจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอยกเลิกการระงับนำเข้า โดยจะจัดส่งแนวทางการควบคุมความปลอดภัยอาหารในระบบการผลิตอาหารของไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 420 ที่กำกับดูแลโดย ออย. พร้อมทั้งส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก ออย.แล้ว เพื่อขอให้จีนพิจารณายกเลิกการระงับนำเข้าต่อไป" นสพ.ชัยวัฒน์กล่าว

ภัตตาคารผวาค่าแรง-ขายต่ำ

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า ในภาคบริการอย่างการประกอบการร้านอาหารและภัตตาคารขณะนี้ยังมีความกังวลด้านแรงงาน ทั้งจำนวนแรงงานที่หายากขึ้นและแบกรับต้นทุนจากการจ้างงานและนโยบายปรับขึ้นค่าแรงในปี 2568 นี้ ซึ่งสมาชิกสมาคมได้แสดงความเห็นถ้าจะปรับแรงงานต้องยึดความพร้อมและภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆ เป็นหลัก และเสนอให้รัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือด้านลดต้นทุนบริหารจัดการทั้งมาตรการการเงินและการคลัง เช่น ผ่านมาตรการลดหย่อนสนับสนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีลดพึ่งพาแรงงาน เป็นต้น ซึ่งสมาคมจะมีการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอกับผู้ประกอบการเพื่อเข้าหารือกับหน่วยงานต่างๆ ถึงประเด็นที่ผู้ประกอบการร้องขอมา ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง

"ปัญหาแรงงานเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ เพราะการเพิ่มจ้างแรงงาน 1 คนกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ต้องมีการเพิ่มยอดขายอีก 3-4 เท่า ด้วยในระบบการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายจะมีการเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ สมทบกับการจ้างงาน การพึ่งพาแรงงานต่างด้าวมีมากขึ้น หากไม่พอใจก็จะรวมตัวกันลาออกทันที ล่าสุดร้านอาหารแห่งหนึ่ง แรงงานต่างด้าวลาออก 12 คน ด้วยต้องการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก กังวลจะเป็นประเด็นรุนแรงต่อเนื่องนับจากปีนี้ ดังนั้น การจะปรับขึ้นค่าแรงงานต้องดูเรื่องสวัสดิการนายจ้างจะเพิ่มเติมให้แรงงาน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 6 มกราคม 2568

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17102

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7

Col.Inch: 111.67

Ad Value: 134,004

PRValue (x3): 402,012

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'นฤมล' ถกทุกหน่วย แก้เงินดื้อซื้อน้ำเชื่อม สหพัฒน์จี้กระตุ้นศก.

ต่างตัวด้วย ตอนนี้อาพยายามหาพื้นที่ให้ร้าน
ค้าได้ขายของ แต่ก็ขายได้บางวันบางช่วง ที่
น่าห่วงคือ ผู้ประกอบการร้านเล็กๆ ของงาน หรือ
ขอร่วมใช้พื้นที่จัดงานมากขึ้น เพราะเขารายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่สูงขึ้น ส่วนทางกำลังซื้อ
ชนเขามาก โอกาสและความหวังเรา คงขอให้
รัฐบาลดูแลเรื่องต้นทุนและสภาพคล่องการทำ
ธุรกิจ จะอาศัยยอดขายอย่างเดียวจะยากขึ้น”
นางฐนิวรรณกล่าว

นางฐนิวรรณกล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ผู้
ประกอบการยังอยากลำบากกับกำลังซื้อที่ยังไม่
ฟื้นตัวอย่างที่คาดหวัง แม้ในช่วงเทศกาลมอง
ว่าบรรยากาศใช้จ่ายดี แต่ไม่ได้ดีกับทุกร้าน
หรือทุกราย ปีใหม่ที่ผ่านมาระยะหนึ่งร้าน
ที่แน่นและร้านคนเข้าน้อยมาก เนื่องผู้บริโภค
วันนี้ยึดกับเรื่องกินที่ตามกระแส และต้อง
มีโปรโมชันแรงที่เขามองว่าคุ้มค่ากับเขามาก
ที่สุด พอผ่านหยุดยาวช่วงปีใหม่เข้าสู่ปีที่
สองของปี 2568 บรรยากาศซื้อขายแล้ว
ทันที น่าจะดูว่าดีอีกรอบใกล้เทศกาลตรุษจีน
ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีต่อเนื่องช่วงต้น
ปี 2568 อาจไม่ได้อานิสงส์โดยตรงมากนัก
เหมือนสมัยก่อนจะปิดร้านฉลองเพราะเกรงกฎ
ระเบียบทางการเมือง

วันเด็กคาดสะพัด8พันล้าน

นายชัช คุนทวีป ผู้อำนวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยว่า วันเด็กแห่งชาติปี 2568 ตรงกับ
วันที่ 11 มกราคม เชื่อว่าจะยังมีผู้ปกครอง
พาบุตรหลานออกไปร่วมกิจกรรมตามสถานที่
ต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐและเอกชนจัดเตรียม
ไว้ และการพาไปทานอาหารนอกบ้านร่วมกัน
บรรยากาศก็น่าจะคึกคักได้ตามปกติ และส่ง
ผลต่อเงินใช้จ่ายสะพัดในวันเด็กปีนี้ดีกว่าปีก่อน
เชื่อว่าใกล้เคียงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ระดับ 2.5-3%

“ประเมินเงินสะพัดค่อนข้างยากเพราะเพิ่ง
ผ่านปีใหม่และใกล้เทศกาลตรุษจีนปลายเดือน
มกราคมอีก การใช้จ่ายเงินอาจต้องระมัดระวัง
มากขึ้น แต่อย่างไรวันเด็กแห่งชาติก็ยังมีเสน่ห์
ในตัวเอง และต้องให้ความสำคัญกับกิจกรรม
เพื่อเยาวชน อีกเรื่องหลายฝ่ายอาจรอคำขวัญ
วันเด็กของนายกรัฐมนตรีด้วย เพื่อจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับคำขวัญ” นายชัชกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้สำรวจ
ใช้จ่ายวันเด็กล่าสุดในปี 2566 จากการจัดงานไป
ทั่วประเทศ ของขวัญของที่ระลึกแจกเด็ก เงินใช้

จ่ายของผู้ปกครอง รวมประมาณ 5,000-8,000
ล้านบาท ทำให้เงินสะพัดในปี 2568 ใกล้เคียง
7,000-8,000 ล้านบาท

สวนสนุกลดค่าตั๋วจูงใจ

นางนพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหาร สยามพาร์ค
ริตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ กล่าวว่า ได้
เตรียมโปรพิเศษเข้าเล่นสวนน้ำ-สวนสนุก
เฉพาะวันเด็กเล่นตลอดวันในราคา 99 บาท จาก
ปกติ 200 บาท สำหรับผู้ใหญ่จองผ่านออนไลน์
สวนน้ำสยามอเมซิ่งพาร์ค จะเหลือราคา 240
บาท จากราคาเต็ม 1,000 บาท พร้อมขยายโปร
เพื่อผู้ใหญ่เหลือ 240 บาทนี้ไปถึง 28 กุมภาพันธ์

“ยังเชื่อว่าตามเทศกาลและวันสำคัญ
บรรยากาศออกมาเที่ยวและใช้จ่ายจะดีกว่าวัน
ปกติมาก อย่างช่วงปีใหม่จำนวนคนเข้าใช้บริการ
เพิ่ม 20% ต่อวัน แต่รายได้ไม่ได้มากกว่าปกติ
เพราะมีจัดโปรลดราคาต่อเนื่อง แต่เราจะเห็น
ได้ว่าคนเริ่มผ่อนคลายการเข้ามาพักผ่อนและ
ท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ใช้จ่ายไม่ได้สูงอย่างที่
ควรเป็น ซึ่งเราหวังรัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้น
ด้านท่องเที่ยวและบริการ อย่างเที่ยวคนละครั้ง
ช้อปดีมีคืน ส่วนอีซี อีวีซี ส่งผลต่อใช้จ่ายใน
ห้างมากกว่า” นางนพกาญจน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายห้าง สวนสนุก
และค้าปลีก ได้เร่งประชาสัมพันธ์กระตุ้นเที่ยว
วันเด็กแล้ว อาทิ สวนน้ำโคลัมเบีย พิคเจอร์ส
อควาเวิร์ล พัทยา, ซลบุรี บัตรผ่านประตูสำหรับผู้
ผู้ใหญ่ ในราคาปกติ 1,690 บาท ฟรีเด็ก 2
ท่าน (เด็ก 3-12 ปี) พิคเจอร์สที่ลัดน้ำโซไฟ
แมงคอก โอเชียน เวลด์ กรุงเทพฯ พิคเจอร์ส
ที่มีสัตว์ได้ทะเลให้ชมมากกว่า 400 สายพันธุ์
พร้อมกิจกรรมพิเศษจากภาพยนตร์ AVATAR
สวนสนุก Playmondo สาขา CentralWorld,
กรุงเทพฯมหานคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
ศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สวนสนุกดรีม
เวิลด์ ปทุมธานี บัตรเด็กสูงไม่เกิน 145 ซม.
เหลือ 68 บาท จากปกติ 250 บาท เด็กสูงไม่
เกิน 90 ซม.ฟรี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เดอะมอลล์
ก็มีการจัดแคมเปญแล้ว

ทวงถาม'คนละครึ่ง'เสริม

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒน์
พินุล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวม
เศรษฐกิจไทยปี 2568 น่าจะยังไม่ดีขึ้นและมี
แนวโน้มอาจจะแย่กว่าปี 2567 เนื่องจากยังมี
ปัจจัยที่มีผลกระทบ โดยเฉพาะนโยบายของ

ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ อาจจะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโลกและรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วย
นอกจากนี้ คนยังไม่ค่อยมั่นใจต่อเศรษฐกิจ
ทำให้ไม่กล้าใช้จ่ายใช้สอย ส่งผลกระทบต่อ
กำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัว แต่ในส่วนของการสินค้า
อุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ยังไม่
น่าห่วง เพราะยังขายได้ แต่ที่น่าห่วง คือ สินค้า
แฟชั่นและเครื่องสำอาง ที่ปัจจุบันเทรนด์ตลาด
เปลี่ยนไปสู่การค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น

“การที่รัฐบาลมีโครงการอีซี อีวีซี ลด
หย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท ถือว่าเป็น
โครงการที่ดี แต่สามารถกระตุ้นได้เพียงระยะ
สั้นเท่านั้น และไม่ได้รับการขยายได้ถึงร้านค้า
รายย่อย หากรัฐบาลสามารถนำโครงการคนละ
ครั้งกลับมาใช้อีกครั้ง มองว่าจะช่วยกระตุ้นได้
มากยิ่งขึ้น รวมถึงโครงการเที่ยวคนละครั้ง
ที่รัฐบาลมีแผนจะออกมานั้นก็ถือว่าดี และน่าจะ
ต้องมีการกระตุ้นให้คนที่เที่ยวได้ทั้งอีซีอีวีซีและ
โลว์ซีอีวีซี” นายบุญชัยกล่าว

นายบุญชัยกล่าวว่า สิ่งสำคัญรัฐบาลต้อง
เร่งสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้นักท่องเที่ยว
รวมถึงเร่งดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยการออกมาตรการ
ส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เป็นการ
ลูงใจได้มากกว่าประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม
 เป็นต้น

เชียร์ฟื้นเที่ยวคนละครึ่ง

นายอชิบ พิษานนท์ นายกิตติมศักดิ์
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า เห็นด้วย
ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจะ
เดินทางโครงการเที่ยวคนละครึ่งในช่วงเดือน
มีนาคม 2568 โดยรัฐสมทบค่าใช้จ่ายให้ 50%
และประชาชนจ่ายเอง 50% แต่อยากให้มี
การนำปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตมาปรับแก้เพื่อให้
โครงการเดินทางไปด้วยดี ให้สามารถเข้าถึง ใช้
งานได้ง่าย และขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

“ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2568 เบื้องต้น
ดูแล้วยังไม่มีสัญญาณบอกว่าจะดีหรือไม่
ดี สถานการณ์ไม่เหมือนในอดีตที่ยังพอมี
สัญญาณที่พอจะดูว่าจะโชติช่วงชัชวาลหรือ
ไม่ แต่ปีนี้ไม่มีสัญญาณแบบนั้น ขณะที่ปัจจัย
กระทบยังคงมีอยู่ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
ส่วนโครงการอีซี อีวีซีที่ออกมาเคยเป็นการ
กระตุ้นการบริโภคในประเทศ ดึงคนระดับ
ปานกลางและระดับสูงนำเงินออกมาใช้จ่าย”
นายอชิบกล่าว

รมว.เกษตรฯร่วมเพิ่มมูลค่า ข้าว-กาแฟไทยช่วยเกษตรกร

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน Thailand Rice Fest 2024 และ Thailand Coffee Fest “Year End” 2024 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดยเว็บไซต์ The Cloud [www.readthecloud.co] ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำโดยกรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ดำเนินการจัดงานขึ้นภายใต้ชื่องาน Thailand Rice Fest 2024 เทศกาลกินข้าวใหม่และตลาดรวมสินค้าของเกษตรกรเพื่อยกระดับวงการข้าวไทยและสร้างความต่อเนื่องในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย ด้วยการนำเสนอศักยภาพข้าวไทยผ่านความหลากหลายของพันธุ์ข้าว มุมมองใหม่ของข้าวไทยและสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้จากข้าวไทยมากยิ่งขึ้น

สำหรับงาน Thailand Coffee Fest “Year End” 2024 มหกรรมของกาแฟ เว็บไซต์ The Cloud ได้ร่วมมือกับสมาคมกาแฟพิเศษไทย (Specialty Coffee Association of Thailand) โดยภายในงานได้รวบรวมร้านค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟทั้งในและต่างประเทศอย่างครบวงจร และนำเสนอกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การเล่าเรื่องราวผ่านเวทีเสวนา การแข่งขัน มอบความรู้ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป รวมถึงตลาดสินค้ากาแฟ เพื่อการพัฒนาและยกระดับกาแฟไทย ช่วยเหลือเกษตรกรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

'นฤมล'ร่วมมหกรรมเกษตรฯ หนุนเกษตรในระดับพื้นที่ครบวงจร

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวิวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมงาน “มหกรรมเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา” ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จ.พะเยา พร้อมด้วยนายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ นายประจักษ์ อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายรัฐพล นราดิศร ผวจ.พะเยา นายธวัช สุททวงค์ นายกอบจ.พะเยา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่อย่างครบวงจรของระบบการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมด้านการผลิต การตลาด ทั้งพืช สัตว์ และประมง และเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมทางภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีจุดแข็งในสินค้าอัตลักษณ์ GI เช่น ลิ้นจี่ฮงฮวย ข้าวกำลังนา ข้าวหอมมะลิ จ.พะเยา สับปะรดภูแล จ.เชียงราย กาแฟเทพเสด็จ จ.เชียงใหม่ รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยว จ.พะเยา และพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีเสน่ห์ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้มีการแสดงนิทรรศการต่างๆ จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าเกษตรและบริการต่างๆ ประกอบด้วย 7 โซน คือ 1.ศูนย์บริการ

เกษตรพิรุณราช ให้บริการด้านการเกษตรจากแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นิทรรศการ “พะเยาโมเดล” ศูนย์เกษตรมูลค่าสูง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเวทีเสวนา Young Smart Farmer (YSF) และเครือข่าย YSF และร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จ.พะเยา และภาคเหนือตอนบน 2.ธุรกิจเกษตร จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ การค้าออนไลน์ และธุรกิจสมัยใหม่ 3.โครงการ

ออกโฉนดเพื่อการเกษตร ศูนย์บริการประชาชนให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และจัดแสดงงานวิจัยและนวัตกรรม 7 โครงการ

4.กิจกรรม เสริมทักษะต่อยอดอาชีพด้านการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง 5.นิทรรศการที่น่าสนใจจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อาทิ กรมชลประทาน กรมประมง กรมการข้าว กรมฝนหลวงฯ เป็นต้น 6.นวัตกรรมผลิตพืช หม่อนไหม ยางพารา อย่างยั่งยืน สู้สังคมคาร์บอนต่ำ และ 7.LIVESTOCK ARENA อาทิ Show of the day การโชว์ตัวของสัตว์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีต่างๆ พร้อมบรรยายให้ความรู้ จำหน่ายพันธุ์ โดยฟาร์ม/ชมรม/สมาคมที่มีชื่อเสียง กิจกรรม Workshop สาธิตการประลองไก่ การแสดงสัตว์แสนรู้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งออกบูธ จำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอัตลักษณ์ ผลผลิตสดหรือแปรรูป อาหารพร้อมรับประทานที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐาน ชุมบริการเครื่องดื่ม และเวทีดนตรีสด

'อิทธิ' มุ่งยกระดับทำเกษตรทันสมัย

นายอิทธิ สิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดสัมมนา “การสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ เสริมสร้างความสัมพันธ์การทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน และนำร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรและสินค้าที่สำคัญของจังหวัด โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นายอิทธิกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็น

เกษตรทันสมัย โดยใช้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” นั้น กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย แต่ปัจจุบันภาคเกษตรไทยยังคงประสบปัญหาหลายด้าน ดังนั้น จึงเป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานในสังกัด และระดับพื้นที่จังหวัดจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรในระดับพื้นที่ซึ่งปฏิบัติงานเป็นทีมบูรณาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการเดินหน้านโยบาย

สำคัญ นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพี่น้องเกษตรกรไทย

“กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับสู่เกษตรทันสมัย โดยหนึ่งในนโยบายสำคัญคือ เน้นการสร้างวิถีการทำงานสู่การปฏิบัติ การสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และบุคลากรในระดับพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหภาคการเกษตรให้สามารถเดินต่อไปได้ รวมทั้งขอชื่นชมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อเกษตรกรทั่วประเทศ” นายอิทธิ กล่าว

กรมส่งเสริมฯดัน แก้หนี้สหกรณ์ฯ ควบคู่กับส่งเสริม อาชีพเพิ่มรายได้

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ ในปี 2567 ว่า หนี้ NPL ในภาพรวมของสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ลดลงไปถึง ร้อยละ 22.95 จากเป้าหมายที่เราวางไว้ ร้อยละ 10 ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดผลดีกับสหกรณ์หลายๆ แห่ง ที่สมาชิกประสบปัญหาในเรื่องของการประกอบอาชีพ และไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยทางกรมส่งเสริมฯ มีทีมโค้ชที่จะลงไปพื้นที่เพื่อจะช่วยดูแลสมาชิก ซึ่งในเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินนี้ ก็ไม่ได้เน้นเรื่องการติดตามทวงหนี้อย่างเดียว ได้เข้าไปดำเนินการในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก โดยเฉพาะ

อาชีพพระยะสนับสนุนเงินกองทุนดอกเบียดำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ต่างๆ คุ้มยิ่ง นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้สหกรณ์ดำเนินการด้านการตลาดควบคู่ไปด้วย ซึ่งมีหลายสหกรณ์ที่มีการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกรวมกันมาจำหน่าย ทำให้สมาชิกมีรายได้มาชำระหนี้ และอีกส่วนหนึ่งก็นำไปลงทุนต่อ

นอกจากนี้ แผนงานในปี 2568 จะยึดแนวทางปี 2567 แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ การวางแผนทางการเงินให้สมาชิก โดยเฉพาะเรื่องการเงินวินัยทางการเงิน เราจะทำกับดูแลตั้งแต่ต้น มีเจ้าหน้าที่ลงไปให้ความรู้ และถ้าสมาชิกประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ กรมส่งเสริมฯ จะช่วยดูในเรื่องการยืดเวลาชำระหนี้ หรือพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรเหล่านี้ และนำเรื่องการส่งเสริมอาชีพเข้าไปเสริม เพื่อให้สมาชิกสามารถอยู่ได้กับอาชีพการเกษตร และสิ่งที่ตั้งเป้าหมาย คือ ตัวเลขหนี้ NPL ที่ตั้งไว้ จะต้องลดลง ร้อยละ 25 เหมือนปีที่แล้ว

มกอช.ส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยระดับอาชีวศึกษา

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ซึ่งเป็นวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ชุมนุมว่า โครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ชุมนุมเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของ มกอช. มุ่ง



เป้าไปที่นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาด้านการเกษตรระดับอาชีวศึกษา เพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.) ในขอบข่ายพืช ข้าว ประมง และปศุสัตว์ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ สร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย



ทั้งนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับรางวัลจาก มกอช. ในปี 2563 คือ โครงการปลานิลจิตรลดา สินค้าเกษตร GAP รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ

ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (มกอช. 7417-2559) ในปี 2564 โครงการปลาหมอบปลูกรักษ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ดี สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำจืด (มกอช. 7417-2559) ในปี 2565 โครงการปลาอุกเกษตรเพื่อชีวิตมาตรฐาน



อาหารปลอดภัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (มกอช. 7417-2559) ในปี 2566 โครงการปลาหางนกยูงปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: จันทร์ 6 มกราคม 2568

ปีที่: -

ฉบับที่: 27479

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 55.88

Ad Value: 100,584

PRValue (x3): 301,752

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: มกอช.ส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยระดับอาชีพศึกษา

สัตว์น้ำที่ดี

ส่วนฟาร์มสัตว์น้ำจัดสวยงาม (มกษ. 7426-2555) ในปี 2567 โครงการ เลี้ยงปลาคุณภาพด้วย ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อ การบริโภค (มกษ. 7436-2563).



ข่าวสั้น

ธ.ก.ส.เผยยอดขายสลากชุดมรดกเต็ม 1.5 แสนล้าน เตรียมออกชุดใหม่ 17 ก.พ.นี้

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เปิดรับฝาก "สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรดก" ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2567 ซึ่งได้รับความสนใจและกระแสตอบรับอย่างดีจากเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ทำให้ล่าสุด ณ วันที่ 2 มกราคม 2568 มียอดรับฝากเต็มวงเงิน 150,000 ล้านบาท จำนวน 300 ล้านหน่วย เรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ของธนาคาร เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยและภาคีเครือข่ายผู้เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชน เพื่อไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรดก สามารถลุ้นรางวัลสูงสุด 20 ล้านบาท และติดตามการถ่ายทอดสดการออกสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดต่อไปได้ในวันที่ 17 มกราคม 2568 และงวดต่อไป ในวันที่ 16 ของทุกเดือน ผ่านทางเว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page : ธกส BAAC Thailand และ ธกส บริการด้วยใจ และ Youtube "BAAC Thailand" โดยธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีโอนของลูกค้าทันทีในวันถัดไปหลังจากวันออกรางวัลในแต่ละงวด

นายฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสานต่อการออมเงินอย่างต่อเนื่อง เตรียมพบกับความตื่นเต้นครั้งใหม่กับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ ที่มาพร้อมโอกาสในการลุ้นโชคใหญ่และผลตอบแทนที่สูงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเดิม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากและขึ้นทะเบียนสลากได้ที่เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส กว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ พร้อมลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ไว้ก่อน เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ที่สะดวกทุกที่ ทุกเวลา.



องคมนตรีเปิดงานวันดินโลก >8 ติดตามความก้าวหน้า ร.ร.พระดาบส จ.สมุทรปราการ



องคมนตรีเปิดงานวันดินโลก ติดตามความก้าวหน้า รร.พระดาบส จ.สมุทรปราการ



รายงาน

องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันดินโลก และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2567 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบส โดยมี นางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ร่วมพิธีเปิดงานฯ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Caring for

soils:measure, monitor,manage" "ใส่ใจมาตรฐาน ตรวจวัด จัดการดินดียั่งยืน" ณ แปลงศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดยพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาดินผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับทั่วโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสวดติพระเกียรติคุณรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

ช่วงบ่าย องคมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ณ มูลนิธิพระดาบส โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนโรงเรียนพระดาบส รายงานข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบส นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนา



ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนพระดาบส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งโครงการพระดาบส



เมื่อปี 2519 เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการดำรงตนเป็นคนดีในสังคม โดยพระราชทานพระราชดำริ ให้ฝึกอบรมในรูปแบบการศึกษานอกระบบ ผู้สอนเป็นอาสาสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ และพัฒนาเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส ต่อมาในปี 2532 พระราชทานทรัพย์ประเดิมพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิพระดาบส ขึ้นในปี 2533 เพื่อกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงาน และในปี 2541 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการ

ลูกพระดาบส เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมทั้งฝึกอบรมวิชาช่างเครื่องยนต์การเกษตร ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และปี 2550 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส เป็นโรงเรียนพระดาบส การดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบส เป็นโรงเรียนอยู่ประจำ ทำการสอนในรูปแบบการศึกษานอกระบบให้แก่บุคคลที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้ามาเรียนรู้ โดยเปิดรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 18 - 35 ปี สามารถสมัครเข้าเรียนในสาขาที่สนใจ และมีความถนัด เพื่อฝึกอบรมทักษะฝีมือ

สำหรับนำไปประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิต ให้เป็นคนดีมีวินัยในอาชีพ การงานและการดำรงชีวิต ซึ่งมูลนิธิพระดาบสได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ศิษย์พระดาบส ตลอดหลักสูตร 1 ปี (ประมาณคนละ 135,000 บาท) ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษา 46 รุ่น จำนวน 2,768 คน หลักสูตรวิชาชีพที่เปิดทำการเรียนการสอน ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง และการเกษตรพอเพียง สำหรับศิษย์พระดาบส(หญิง) มีหลักสูตรเคหะบริหาร เรียนรู้การดูแลสุขภาพพื้นฐานเพื่อดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีสามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้ปีละ 150 คน

นอกจากนี้โรงเรียนพระดาบสยังได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่กว่า 42 ไร่ เมื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ ปรับระดับพื้นที่ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดคูยกร่อง และทดลองปลูกข้าวปลุกหญ้าแฝก และปลูกป่า

ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2568 'เมล็ดพันธุ์ของพระราชินี' ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี



สก๊อปพิเศษ ทีมข่าวภูมิภาค

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชวนน้องๆ และคุณพ่อ คุณแม่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ "เมล็ดพันธุ์ของพระราชินี" ในวันที่ 11 - 12 มกราคมนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ลงมือปฏิบัติ เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ความสุขในวิถีเกษตรและการพึ่งตนเอง กิจกรรมพิเศษเฉพาะวันที่ 11 มกราคม 2568 ชวนน้องๆ ร่วมสนุกและเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดแทรกสาระความรู้ ผ่านกิจกรรม Walk rally วิถีเกษตร กว่า 20 ฐาน พร้อมลุ้นรับรางวัลตลอดงาน ในงานนี้ยังเปิดรับร้านค้าผู้ประกอบการตัวจิว กว่า 50 ร้านค้า ชม ช้อปกับสินค้า ผลผลิตปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า "พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดพื้นที่เรียนรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย เรียนรู้จาก



ประสบการณ์ตรงจากการเล่นและลงมือทำฝึกทักษะการใช้จินตนาการเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพื่อที่จะเติบโตอย่างมั่นคงพึ่งพาตนเองได้ และเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต"

กิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ เมล็ดพันธุ์ของพระราชินี วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 สนุกจัดเต็ม และสอดแทรกสาระความรู้การเกษตร พร้อมลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม Walk rally วิถีเกษตร กว่า 20 ฐาน อาทิ จักรยานสูบน้ำ ต่อบางจระเข้ ลาร์เซลล์ พลังงานเท้าเหยียบ บิงโกเกษตร บันไดงู นาปาเป้า หนูน้อยจ่ายตลาด คีบเมล็ดพันธุ์ เอาใจเด็กรุ่นใหม่กับเกมแบบชาวดิจิทัล ชวนตะลุยภารกิจตอบคำถามกับเกม Kahoot! สวมแว่น VR (Virtual Reality Glass) ตะลุยพิพิธภัณฑ์บนโลกเสมือนจริง รับของรางวัลมากมายลุ้นรับของรางวัลใหญ่กลับบ้านทุกชั่วโมง นอกจากนี้ยังเปิดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ถึง 14 รอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวัน

พิเศษ! ชม ช้อปจุใจตลอด 2 วัน ร้านค้าผู้ประกอบการ ประธานบริษัทตัวจิว ที่มาเปิดร้านจำหน่ายของกิน ของใช้ ของเล่น 50 ร้านค้า เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้ให้เด็ก และเยาวชนได้รู้จักแบ่งปัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง พร้อมกับร้านค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ



พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวเพิ่มเติมว่า "เพื่อให้สนุกและเรียนรู้รวมทั้งสร้างโอกาสในการร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยังได้จัดกิจกรรม "วันเด็กออนไลน์" ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ทางช่องทาง Facebook Live พิพิธภัณฑ์การ

เกษตรกร ร่วมปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เหล่าเมล็ดพันธุ์ของพระราชฯเติบโตอย่าง
มั่นคง แล้วพบกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี”

สอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02-
529-2212-13, 087-359-7171 คลิ๊กดู
รายละเอียดได้ที่ [www.wisdomking.
or.th](http://www.wisdomking.or.th) หรือ Facebook / Instagram /
Line ID : @wisdomkingmuseum



เกษตรวันนี้

เกษตรวันนี้.....● สยามคูโบต้า มีข่าวดีมาบอก โดยจับมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าโครงการ “คูโบต้า กล้า ทำ ปปลูก ปี2” ภายใต้ธีม “นารักษ์โลก” ที่จะเชิญชวนให้เกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วประเทศ มาร่วมแข่งขันพัฒนาแปลงปลูกข้าว ซึ่งด้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท.....● โครงการนี้เน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผ่านการทำ “เกษตรอัจฉริยะ” (Smart Farming) โดยใช้เทคโนโลยี “KAS Crop Calendar On LINE” เพื่อบริหารจัดการเพาะปลูกแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว พร้อมช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ เกษตรกรยังจะได้รับการอบรมด้านแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ และการใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได้และพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ.....● สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการประเภททีม (3 คน) โดยมีพื้นที่เข้าร่วมแข่งขัน 1-5 ไร่ต่อคน และใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของคูโบต้าตลอดกระบวนการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://kas.siamkubota.co.th/> หรือ LINE Official Account: @kubotaklataplook.....● **นายก:เหล่าปาลี**

ปรับลดขั้นตอนกม.ส่งออกข้าว

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ขานรับนโยบายรัฐบาลในการลดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนส่งออกข้าว จากเดิมซึ่งใช้เวลาถึง 3 วัน ให้เหลือเพียง 30 นาที สามารถดำเนินการได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถส่งออกข้าวได้ ลดต้นทุนการส่งออก เป็นการดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า ปรับลดเงื่อนไขการขออนุญาตเป็นผู้ส่งออกข้าว ปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตจดทะเบียน ออกฟอร์ม และลดต้นทุนผู้ประกอบการ ตลอดจน สร้าง New Products วงการข้าวไทยในตลาดโลก เช่น ข้าวพื้ นุ่ม ข้าวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

นายอนุทินกล่าวว่า ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับจัดสรรโควตาข้าวของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร เพื่อสร้างการรับรู้และการขอรับจัดสรรโควตาข้าวให้กับผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันการส่งออกข้าวในปี 68 กระตุ้นการส่งออกและสร้างรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรของประเทศไทย คาดว่าการส่งออกข้าวในปี 2568 จะส่งออกได้ปริมาณ 7.5 ล้านตัน ซึ่งในปี 68 การออกมาตรการปรับลดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการส่งออก เป็นผลดีที่ส่งเสริมทั้งผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวม เป็นการปรับใช้ระบบดิจิทัลที่ช่วยให้การดำเนินการมีความรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันช่วยให้ข้าวไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศได้เร็วยิ่งขึ้น สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว

ปศุสัตว์มอบกรรมสิทธิ์และโฉนดชีวิตโค

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าการมอบกรรมสิทธิ์และโฉนดชีวิตโค ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกร ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 94 ราย และการโฉนดชีวิต โคเพศเมีย จำนวน 69 ตัว

โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริในพื้นที่ 2 อำเภอของจังหวัดพะเยา ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอภูกามยาว

ทั้งนี้ เป็นการข้มเลี้ยงเพื่อการผลิต โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อลูกโคตัวแรกมีอายุครบ 18 เดือน ให้ส่งลูกโคคืนโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ส่วนลูกโคตัวต่อไปเป็นของเกษตรกรที่ได้รับมอบ และเมื่อสัญญาข้มครบ 5 ปี แม่โคและลูกโคตัวที่เกิดถัดไปให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรข้ม